

รายละเอียดโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ( Long Term Care) ในชุมชน ปี 2564

โครงการสำคัญ	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	วัตถุประสงค์กิจกรรม
<p>โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ( Long Term Care) ในชุมชน ปี 2564</p>	<p>1.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม</p> <p>2.เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care in Community) และระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)</p> <p>3.เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล/บริการด้านสาธารณสุขถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่อง พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์จากทีมสหสาขาวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น</p> <p>4.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างเหมาะสมและเข้าถึงระบบบริการ</p> <p>5.เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติให้ผู้สูงอายุและผู้ปฏิบัติงานในระดับชุมชนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานและเป็นบุคคลต้นแบบในการขับเคลื่อนงานระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care in Community) และระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)</p> <p>6.พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุบนระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลาง (Big data)</p>	<p>1.ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ (ADL)</p> <p>2.พัฒนาระบบ Long Term Care</p> <p>3.สร้าง พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ</p>	<p>1) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จากทีมสหสาขาวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น</p> <p>2) เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อสร้างระบบการเฝ้าระวังสุขภาพในชุมชน</p> <p>3) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care in Community) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยทีมสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง และป้องกันการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ</p>